

Robinson The Most Wonderful Lady Awards 2016 รางวัลเกียรติยศแด่ ‘สตรีต้นแบบ’

“โรบินสัน” สถานท่องเที่ยวภาคเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้แก่สตรีต้นแบบ จากหลากหลายสาขาที่พร้อมสนับสนุนและผลักดันกันคนดี เพื่อเป็นตัวอย่างของการทำความดี และเป็นการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้รางวัล “โรบินสัน เดอะ โมสท์ วันเดอร์ฟูล เลดี้ อวอร์ด” (Robinson The Most Wonderful Lady Awards)

ปีนี้ยังมีที่ 7 จัดพิธีมอบรางวัลเมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรบินสัน เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่,ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ปธ.สภาวัฒนธรรมจ.เชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน โดยมี “อนวัช สังขทรัพย์”, “คมสัน ขวัญใจปัญญา” ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า โรบินสันฯ ร่วมให้การต้อนรับ



ในงานมอบรางวัล มีครอบครัว และกองเชียร์ร่วมแสดงความยินดี และให้กำลังใจสตรีผู้ได้รับรางวัลทั้ง 10 สาขาอย่างเนืองแน่นและอบอุ่น พร้อมยังได้รับเกียรติจากบุคคลในแวดวงสังคมมาร่วมงาน และร่วมเชิดชูคนดีเป็นจำนวนมาก

หนึ่งในตัวแทนสตรีที่ได้รับ รางวัลด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม “แม่บัวไหล คณะปัญญา” วัย 88 ปี

ผู้เชี่ยวชาญงานหัตถกรรมการทำไหมแขวนล้านนา จาก จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า

“แม่พร้อมทำหน้าที่ “ครูใหญ่” ถ่ายทอดมรดกอันล้ำค่าให้ชนรุ่นหลัง โดยใช้ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่สั่งสมมากกว่า 70 ปี สร้างสรรค์



และพัฒนางานหัตถกรรมดั้งเดิมให้เข้ากับยุคสมัย ไม่เคยมีวันไหนที่แม่จะหยุดคิดและประดิษฐ์ลวดลายใหม่ๆ อย่างการนำโคมธรรมจักร โคมรูปเพชรรูปดาว โคมหุกระต่าย มาประยุกต์เป็นไหมจ้องหรือ



โคมรัม โคมแหว หรือโคมต่อ

แม่รักโคม จิตใจมีแต่โคม ทำตั้งแต่อายุ 12 ปี และแม่จะสู้เพื่อให้ศิลปะแขนงนี้อยู่จนชีวิตของแม่จะหมดลง” แม่บัวไหล กล่าวทิ้งท้ายอย่างประทับใจ

ด้าน รางวัลอุทิศตนเพื่อสังคม ได้แก่ “ท.ญ.อรอนงค์ พูลสวัสดิ์” เผยว่า “...นอกจากการทำหน้าที่รักษาคนไข้ในโรงพยาบาล ดิฉันตั้งใจใช้เวลาส่วนหนึ่งมาช่วยแบ่งเบาภาระทางสังคม เพื่อความสุขของคนในชุมชนผ่านโครงการต่างๆ ทั้งจัดตั้งโครงการ “ปลอดเหล้า” ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน โดยรณรงค์งดการดื่มเหล้าในทุกงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 จนปัจจุบันสามารถลดจำนวนผู้ป่วยติดเหล้าได้ถึง 90%”

ด้านสตรีที่ได้รับรางวัลส่งเสริมการศึกษา “ดร.ขวัญภา สุขคร” ผอ.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ม.ส่วนดุสิตเผยว่า “...หากมีโอกาส ดิฉันก็ทุ่มเวลาส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้านการศึกษาและจัดโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน อาทิ การศึกษาของเด็กไทยในยุคอาเซียนและนวัตกรรมใหม่เพื่อการแนะแนวอาชีพ โครงการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เชื่อมั่นว่ารากฐานการศึกษาที่ดีจะช่วยขัดเกลา และบ่มเพาะให้คนในชุมชนมีศักยภาพนำมาซึ่งสังคมที่มีคุณภาพและความสุขที่ยั่งยืน รางวัลนี้เป็นของทุกภาคส่วน ขอขอบคุณเด็กๆ และชุมชนทุกเครือข่าย รางวัลนี้จะเป็นกำลังใจในการทำความดีกับครอบครัวและสังคมต่อไปในอนาคตค่ะ”